

รีวิว สยบปัญหาผิวแพ้ง่ายด้วยสบู่แร่ภูเขาไฟ ลูซิก้าโวลคานิก



สวัสดีคร่าๆๆ แนะนำตัวก่อนเลย ชื่อแยมคะ คืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เจอมากับเรื่องของปัญหาผิวแพ้ง่าย เนื่องจากการใช้ครีมและยาแต้มสิวที่มีสารสเตียรอยด์ เลยอยากรีวิวตัวช่วยกำจัดปัญหาผิวพร้อม บำรุงผิว ลดอาการแพ้

ตัวช่วยที่ว่านั้นก็คือ สบู่แร่ภูเขาไฟ ลูซิก้าโวลคานิก คือก่อนอื่นเลย แยมใช้พวกยาแต้มสิวที่มีสารสเตียรอยด์ มาสักระยะนึงแรกๆสิวกก็ยุบไป ผิวก็ดูดีจนมาช่วงนึงที่ต้องไปออกค่ายอาสาซึ่งต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นส่วนมากแยมพบว่าผิวของแยมเริ่มที่จะลอก ผิวหน้าเริ่มบางเดินตากแดดโดนฝุ่นนิดหน่อยก็จะรู้สึกคันบริเวณแก้ม จนทำให้ขาดความมั่นใจไปเลย ต้องงดใช้เครื่องสำอางค์เกือบสองอาทิตย์ เนื่องจากผิวหน้ามีปัญหา ระหว่างนั้นก็เลยเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จนมาเจอ สบู่ลูซิก้า นี้แหละคะ

Luxica volcanic สบู่แร่ภูเขาไฟลูซิก้า โวลคานิก จากแหล่งแร่ธาตุธรรมชาติใต้พื้นโลก ที่รวมเอาคุณค่าจากแร่ธรรมชาติมากกว่า 57ชนิด มีแร่ธาตุสำคัญอาทิเช่น ซิลิกา ที่ช่วยเรื่องของอาการแพ้ ทำให้ผิวชุ่มชื้นและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระต้นเหตุของริ้วรอยและความหมองคล้ำ ผสมผสานกับ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ซึ่งช่วยในเรื่องการ บำรุงผิว ให้เนียนนุ่ม

ความแตกต่างของ แร่ภูเขาไฟ ลูซิก้าโวลคานิก คือ เป็น แร่ภูเขาไฟ ใต้ทะเลซึ่งมีอุณหภูมิที่บริสุทธิ์จึงทำให้มั่นใจว่าสะอาดมากกว่าถ่านภูเขาไฟบนบกทั่วไป

ตัวแพ็คก็เจ๋ง มาในรูปแบบกล่องสวยงามพร้อมชั้นวางสบู่ให้ไม่ต้องกลัวเรื่องละเทอะแถมยังสะดวกในการพกพาอีกด้วย

เนื้อตัวสบู่ของเขาเป็นเนื้อ สบู่กลีเซอริน เหมาะกับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะผิวแห้งแบบเรา ตัวฟองค่อนข้างน้อยจึงทำให้เราไม่กังวลเรื่องสารตกค้างล้างออกง่ายแถมยังมีกลิ่นหอมธรรมชาติใช้แล้วรู้สึกกลิ่นสดชื่นให้อารมณ์ความเป็นธรรมชาติแบบสุดๆไปเลยคะ

ความรู้สึกหลังได้ใช้ ตอนแรกแยมก็แปลกใจเพราะจากที่เคยลองใช้สบู่มาหลังล้างออกจะรู้สึกว่าผิวแห้งตึงแต่กลับกันเลยกับ สบู่ลูซิก้า ใช้แล้วผิวนุ่มไม่ตึงหลังจากที่เว้นช่วงจากการแต่งหน้าไปสักพักกลับมาแต่งหน้าดูอีกครั้งพบว่าเครื่องสำอางติดทนขึ้นแถมยังทำให้หน้าไม่มันอีกด้วย จากอินเนอร์ส่วนตัวรู้สึกปลื้มใจอย่างมาก

ความรู้สึกหลังจากใช้ไป 1 สัปดาห์ รู้สึกเลยว่ามั่นใจมากขึ้นกล้าโชว์หน้าสด เพราะหมดกังวลกับเรื่องอาการแพ้

ผิวที่แห้งลอกก็ไม่มีแล้วค่า ^ ^ และที่แปลกใจคือ รอยสิ่วที่เคยมีก็จางลงไปด้วย เรื่องรอยสิ่วนี้บอกตามตรงไม่ได้คาดหวังไว้แต่ผลลัพธ์มันกลับเลิศมาก

วิธีใช้ ของแยมก็คือ เนื่องจากเรา ผิวแพ้ง่าย มากและลอกจากสเตียรอยด์ ช่วงแรกๆไม่มั่นใจเลยกลัวผิวจะแห้งมากกว่าเดิมเลย ช่วงเช้าจึงล้างหน้าด้วยน้ำสะอาด และล้างหน้าด้วย สบู่ลูซิก้า เฉพาะช่วงค่า ผ่านมา3วันหลังจากที่มั่นใจกับผลลัพธ์เลยอดใจไม่ได้ล้างช่วงเช้าไปด้วยและผิวนุ่มๆดีขึ้นในช่วงวันที่ 7

ก็จบกันแล้วนะคะกับการมาแชร์ประสบการณ์ของแยม เชื่อว่าสาวๆหลายคนคงเคยพบเจอเรื่องของปัญหา สิ่ว ผิวแพ้ง่ายบอกได้เลยว่า สบู่แร่ภูเขาไฟ ของ ลูซิก้าโวลคานิค เอาอยู่กับทุกปัญหาผิวจริงๆ รับรองไม่ผิดหวังคะ